



ประกาศกรมวิทยาศาสตร์บริการ

เรื่อง รายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ

ตามที่กรมวิทยาศาสตร์บริการได้มีประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ และระดับเชี่ยวชาญ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ กำหนดว่า กรณีการเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ไม่ใช่ตำแหน่งในตำแหน่งระดับควบและมีผู้ครองตำแหน่งนั้นอยู่ และการเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งว่างทุกกรณี รวมถึงตำแหน่งที่จะว่างเนื่องจากผู้ครองตำแหน่งอยู่เดิม จะต้องพ้นจากราชการในกรณีเกษียณอายุหรือลาออกจากราชการ ให้คณะกรรมการประเมินบุคคลที่ อ.ก.พ. กรมวิทยาศาสตร์บริการแต่งตั้ง เป็นผู้ประเมินบุคคลตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในประกาศดังกล่าว นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการประเมินบุคคลกรณีการเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ได้มีมติให้ผู้ผ่านการประเมิน บุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ จำนวน ๑ ราย ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ในการนี้ ขอให้ผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ จัดทำเอกสารผลงานตามที่ระบุไว้ในประกาศ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ และระดับเชี่ยวชาญ พร้อมเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องส่งให้กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล ภายใน ๑๘๐ วัน นับแต่วันประกาศผลการคัดเลือก กรณีวันครบกำหนดจัดส่งผลงานเป็นวันหยุดราชการ ให้ดำเนินการจัดส่งผลงานในวันทำการวันแรก หากพ้นกำหนดระยะเวลาการจัดส่งผลงานและผู้ผ่านการ ประเมินบุคคลยังไม่ส่งผลงานจะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้ารับการประเมินผลงาน กรณีผู้ขอประเมิน ที่จะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณใด ให้ส่งผลงานให้กรม กระทรวง หรือสำนักงาน ก.พ. แล้วแต่กรณี เป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๖ เดือน ในปีงบประมาณนั้น ทั้งนี้ ในการประเมินบุคคลหากได้ตรวจสอบ หรือมีผู้ทักท้วงและได้ตรวจสอบแล้วพบว่า ข้าราชการผู้ขอประเมินผู้ใดแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จ ให้ดำเนินการ รายงานผลการตรวจสอบต่อปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมทราบ เพื่อดำเนินการระงับ หรือยกเลิกการประเมิน พร้อมกับพิจารณาดำเนินการทางวินัยแก่ผู้นั้นและผู้ที่เกี่ยวข้อง ตามควรแก่กรณีต่อไป แต่ถ้าตรวจสอบแล้วพบว่า ผู้ทักท้วงมีเจตนากลั่นแกล้งหรือมีเจตนาแจ้งข้อความ อันเป็นเท็จ ให้รายงาน ต่อปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อดำเนินการ ทางวินัยกับผู้ทักท้วงต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ)
อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ
แบบท้ายประกาศกรมวิชาการลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง/ระดับ/สังกัด	ประเมินในตำแหน่ง	ชื่อผลงาน/ข้อเสนอแนวคิด	สัดส่วนที่ ตนเอง ปฏิบัติ	ผู้ร่วมจัดทำ ผลงานและ สัดส่วนที่ปฏิบัติ
๑	นางสาวอรรณ ปิ่นประยูร	นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๒๘๑ กองสวัสดิการกรม (โครงการพิธีสืบชะตาและวิศวกรรม)	นักวิทยาศาสตร์เชี่ยวชาญ (ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเคมี) ตำแหน่งเลขที่ ๒๐๘ กองเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์อุปโภค (โครงการเคมี)	ผลงาน เรื่องที่ ๑ การศึกษาอิทธิพลของสารละลาย ที่ใช้ในการสกัดไนโตรซามีนจากผลิตภัณฑ์ ถุงมือยางและถุงยางอนามัย (Effect of extraction media to the migration of nitrosamines from rubber gloves and condoms) เรื่องที่ ๒ การวิจัยเพื่อพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ ถุงมือยางและยางรัดของระดับระหว่างประเทศ (Research projects for an establishment of ISO standards of rubber gloves and rubber bands) ข้อเสนอแนวคิดการพัฒนาหรือปรับปรุงงาน เรื่อง ความร่วมมือด้านการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนา วิธีวิเคราะห์ทดสอบกับมหาวิทยาลัย ภายในประเทศ	ร้อยละ ๘๐	นางสาวนันทน์ แม่ ร้อยละ ๒๐
					ร้อยละ ๑๐๐	-